

## 1. การค้าสหพันธ์

1.1 การส่งออก ปี 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 137.55 หมื่นล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2563) ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ถึงแม้ว่าสหพันธ์ฯ จะประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นเกินระดับก่อนเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ก่อนปี 2563) ที่ร้อยละ 3.6 โดยประเทศที่สหพันธ์ฯ ส่งออกเป็นลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รองลงมา ได้แก่ จีน

1.2 การนำเข้า ปี 2564 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 120.22 หมื่นล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับปี 2563) ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติ

1.3 ดุลการค้า ปี 2564 สหพันธ์ฯ ได้ดุลการค้าต่างประเทศรวมจำนวน 17.33 หมื่นล้านยูโร ซึ่งถือว่าเป็นยอดเกินดุลที่มีอัตราการลดลงเป็นเวลาติดต่อกัน 5 ปี ติดต่อกัน

1.4 แนวโน้มดุลการค้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า ยอดดุลการค้าของสหพันธ์ฯ ปี 2565 อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสหพันธ์ฯ มียอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมสูงมากเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม การส่งออกจะเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสหพันธ์ฯ ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบในการผลิตวิเคราะห์ว่า สถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิด เช่น เซมิคอนดักเตอร์ จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีตลอดทั้งปี แต่สถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องจักร เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องใช้พลังงานจำนวนมาก

## 2. ความเห็นของรองประธานคณะกรรมการอียูเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2

นาง Margrethe Vestager รองประธานคณะกรรมการอียู ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุม Europe 2022 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Handelsblatt หนังสือพิมพ์ Zeit หนังสือพิมพ์ Tagesspiegel และหนังสือพิมพ์ WirtschaftsWoche ของสหพันธ์ฯ เกี่ยวกับประเด็นประธานาธิบดี Joe Biden ของ สหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้สหพันธ์ฯ คว่ำบาตรท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 หากรัสเซียรุกรานยูเครนว่า อียูไม่ได้ให้ ความสำคัญต่อท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 มาตั้งแต่เริ่มแรกที่ก่อสร้าง โดยในส่วนของบางฝ่ายเห็นว่าการอนุมัติท่อ ส่งก๊าซ Nord Stream 2 จะช่วยให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงมากในขณะนี้ปรับราคาลดลง แต่รองประธาน คณะกรรมการอียูเห็นว่า ราคาก๊าซธรรมชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่อส่งก๊าซ แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสัญญาส่งก๊าซ โดยเฉพาะการทำสัญญาระยะยาวจะสามารถแก้ปัญหาราคาก๊าซธรรมชาติได้ โดยการทำสัญญาระยะยาวคู่ค้าที่ส่งก๊าซ ต้องให้การยินยอมด้วย ซึ่งค่อนข้างเป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ยังมีท่อส่งก๊าซอื่น ๆ อีกหลายแห่งที่ปัจจุบันพร้อมที่จะ ใช้ส่งก๊าซธรรมชาติ แต่ไม่มีการส่งก๊าซธรรมชาติเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง ซึ่งเป็นสถานการณ์ ที่การเมืองเป็นตัวควบคุมและกลไกตลาดไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ อียูควรมองหาตลาดพลังงานที่หลากหลาย มากขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ซึ่งสามารถขนส่งโดยเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจะ ส่งผลให้ตลาดก๊าซธรรมชาติกว้างขึ้น และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาท่อส่งก๊าซจากบางประเทศเท่านั้น

## 3. ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์ฯ

เกี่ยวกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส นาย Robert Habeck (พรรค Greens) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและปฏิบัติการด้านสภาพ ภูมิอากาศสหพันธ์ฯ ได้ให้ความเห็นระหว่างการประชุม Europe 2022 เกี่ยวกับ

นโยบายพลังงานของฝรั่งเศสที่เน้น การใช้พลังงานนิวเคลียร์ว่า เป็นนโยบายที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านพลังงาน แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งเสริม ศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์ต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลาย แห่งของฝรั่งเศสต้องได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้งบประมาณถึง 2 พันล้านยูโร/แห่ง รวมถึงการลงทุนก่อสร้าง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ต้องใช้ เวลานานและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในขณะที่สหพันธ์ฯ มีนโยบายสนับสนุนการใช้ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้ สหพันธ์ฯ ได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน ทั้งนี้ ฝรั่งเศสได้สนับสนุน และผลักดันให้อยู่ให้จัดพลังงาน นิวเคลียร์ให้อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กวาร์ร้อยละ 70 ของพลังงานที่ใช้ในฝรั่งเศสมา จากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทในเครือของรัฐบาลฝรั่งเศส

#### 4. อัตราดอกเบี้ยธนาคารของสหพันธ์ฯ และผลกระทบต่อภาครัฐและประชาชน

4.1 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของสหพันธ์ฯ มีอัตราที่ต่ำมาก (เกือบอยู่ที่ระดับศูนย์) ทำให้ผู้มีเงินฝากแทบไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินออม ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อสหพันธ์ฯ ในปัจจุบันพุ่งสูงขึ้นเกินร้อยละ 5

4.2 การปิดงบดุลประจำปีงบประมาณ 2564 ของรัฐบาลสหพันธ์ฯ ปรากฏว่ารัฐบาลสหพันธ์ฯ ក្នុងនាម ภาวะที่มีจำนวนมาก ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่รัฐบาลจ่ายมีอัตราที่ต่ำมาก โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2564 เพียงจำนวน 3.9 พันล้านยูโร ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ (รัฐบาลสหพันธ์ฯ ชุดเก่าประมาณการค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยไว้ถึง 1.78 หมื่นล้านยูโร)

4.3 พรรคฝ่ายซ้าย (die Linken) ได้ออกมาวิจารณ์ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสหพันธ์ฯ ชุดเก่าวาง งบประมาณที่ขัดกับหลักความเป็นจริง โดยมีการประมาณการรายจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินไป รวมถึงได้เรียกร้อง ให้รัฐบาลชุดใหม่นำเงินส่วนที่ได้จากการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนด้านต่าง ๆ ที่เกิด ประโยชน์สูงสุด อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น โครงการปกป้องสภาพอากาศ และการสร้างความสมดุล ในสังคม เป็นต้น

#### 5. ข้อมูลเพิ่มเติม

5.1 นาง Steffi Lemke (พรรค Greens) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและ ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค (Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection) ได้เตรียมการตรวจสอบเนื้อหาการคัดค้านของ ออสเตเรียที่จะนำเสนอต่ออียูเพื่อคัดค้านการจัดพลังงานนิวเคลียร์ให้อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นาง Lemke ให้ความเห็นว่า เป็นไปได้ที่สหพันธ์ฯ จะเข้าร่วมกับออสเตเรียในการยื่นเรื่องคัดค้านต่อ อียูในการจัดพลังงานนิวเคลียร์ให้อยู่ในกลุ่มพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.2 ปริมาณการกักเก็บก๊าซในสหพันธ์ฯ ขณะนี้มีเพียงร้อยละ 35-36 ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่อยู่ในขั้น วิกฤต (น้อยกว่าร้อยละ 40) โดยไม่น่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานสำหรับฤดูหนาวของปีนี้(ควรมีปริมาณ ก๊าซกักตุนประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ ปริมาณการกักเก็บก๊าซของสหพันธ์ฯ ในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ปริมาณ ร้อย ละ 94 และไม่เคยต่ำกว่าร้อยละ 71 ในปี 2563 โดยคาดว่า รัสเซียจะลดปริมาณการส่งออกก๊าซ ซึ่งจะส่งผลให้ ราคา ก๊าซสูงขึ้นเพื่อส่งแรงกดดันต่อนานาประเทศในประเด็นความขัดแย้งกับยูเครน (อียูนำเข้าก๊าซจากรัสเซียใน ปริมาณ กวาร์ร้อยละ 40) ซึ่งนับแต่ราคาพลังงานสูงขึ้นประกอบกับวิกฤตการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ภาคส่วนพลังงาน ต่าง เรียกร้องให้รัฐบาลสหพันธ์ฯ เร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยการพิจารณานำเข้าก๊าซด้วยวิธีการอื่น นอกเหนือจากการนำเข้า ก๊าซส่วนใหญ่จากรัสเซีย โดยเฉพาะการเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานทดแทนและการนำเข้าก๊าซ LNG ทางเรือ ซึ่ง ยังเป็นที่น่าจับตามองต่อไปว่ารัฐบาลสหพันธ์ฯ จะเร่งแก้ไขปัญหาลังงานในประเทศอย่างไร

.....